



จดหมายข่าว

NEWSLETTER

โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะทางดนตรีพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 นายันทรรภกร พิมพ์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะทางดนตรีพื้นฐาน จัดขึ้นโดยสาขาวิชาเอกหมอลำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างบุคลิกภาพของศิลปิน (หมอลำ) ถือเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่พึงประสงค์ อันเป็นปัจจัยสำคัญภายในที่เกิดจากทัศนคติและการอยากเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในสังคม นอกจากการต้องมีรูปร่างหน้าตา และเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ การเดิน การแต่งกาย ทักษะการสื่อสาร การร้องเพลง การทำกิจกรรม การอยู่ร่วมกับสังคม ตลอดจนทักษะความสามารถพิเศษอื่น ๆ แล้วนั้น การมีมารยาท คุณธรรม จริยธรรม และการมีระเบียบวินัยก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ศิลปินจะต้องพึงปฏิบัติ เหล่านี้จึงถือเป็นกลยุทธ์ในการสร้างจุดขายเรื่องบุคลิกภาพและคาแรคเตอร์ของศิลปินที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ก้าวทันต่อการยอมรับในการเป็นศิลปินหมอลำแบบมืออาชีพ โดยมีวิทยากรร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้อีก 3 ท่าน คือ อาจารย์พวงพันธ์ คำทอง, อาจารย์รัตนพร สารศรี และอาจารย์อภิชัย ใจดี ณ ห้อง 301 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์

MUSIC MSU

สร้างภาพลักษณ์ และเสริมสร้างความมั่นใจ

เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ

เทคนิคการดึงอารมณ์ผู้ชม ด้วยวิธีการแต่งหน้าพื้นฐาน การแต่งกายตามโอกาส การเลือกชุด สี โทน ในการนำเสนองานแสดง

บันทรวรภัทร พิมพ์ศักดิ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

043754385
www.music.msu.ac.th.com

บุคลิกภาพ
การเป็นศิลปินหมอลำมืออาชีพ



กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ วันที่ 9-11 มีนาคม 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ : กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน รวมทั้งร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชา นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสดูงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและการดูแลรักษาเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และการศึกษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเล ณ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ภาพ/ข่าว : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะครุศาสตร์

